

**BẢN KHAI THÀNH TÍCH  
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ**



**I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN**

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ LAN ANH** Giới tính: Nữ.
2. Tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/1972
4. Nguyên quán: Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
5. Hộ khẩu thường trú: Tổ 31, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
6. Dân tộc: Kinh.
7. Nơi công tác: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
8. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng.
9. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ. Chuyên ngành: Tiểu học.
10. Học hàm, học vị: Thạc sĩ
11. Ngạch lương đang hưởng: V.07.03.28; Phụ cấp chức vụ: 0,5.
12. Năm vào ngành giáo dục: 1996
13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 13 năm.
14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: 01 năm
15. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 182, đường Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.



16. Điện thoại nhà riêng: Không Di động: 0983118519.

17. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 10/1996 - 8/1997	Giáo viên trường Tiểu học Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Từ 8/1997 - 8/2008	Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Từ 8/2008 - 8/2009	Giáo viên trường Tiểu học Tả Phời, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Từ 8/2009 - 8/2016	Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Từ 8/2016 - 8/2020	Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Cường, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Từ 8/2020 đến nay	Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

18. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Chưa

## II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

### 1. Phẩm chất chính trị

Có lập trường tự tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của các cấp, ngành cũng như cơ quan. Luôn tiên phong, gương mẫu và có trách nhiệm trong công việc. Tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương cũng như khu dân cư. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

### 2. Đạo đức, lối sống

Có phẩm chất đạo đức tốt, sống trung thực, giản dị, mẫu mực, tận tụy với nghề. Có trách nhiệm cao trong việc xây dựng tập thể đoàn kết. Quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng nghiệp, tất cả vì học sinh thân yêu. Luôn chia sẻ, lắng nghe để xây dựng tập thể sư phạm nhà trường thực sự hạnh phúc.

Trong công việc luôn tận tụy, có thói quen làm việc khoa học, cẩn thận. Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn cũng như nghiệp vụ quản lý để

quản trị nhà trường có chất lượng bền vững, hiện đại và hội nhập. Năm 2017 được UBND phường Cốc Lếu công nhận “*Gia đình học tập xuất sắc*”. Bản thân là nhà giáo chân chính, giàu lòng vị tha, luôn thương yêu, tôn trọng học sinh, lắng nghe sự tư vấn của cha mẹ học sinh, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp để say mê công hiến. Trong suốt quá trình công tác luôn tạo được uy tín với đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân. Năm 2009 được nhận giấy khen của chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về “*Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từ năm 2006 - 2008*”. Năm 2019, được nhận giấy khen “*Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Giai đoạn 2011- 2013; 2015 - 2019 liên tục được tặng giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố với thành tích “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền*”. Năm 2016 được tặng bằng khen “*Đạt danh hiệu đảng viên HTXSNV 5 năm liền 2011- 2015*” của Bí thư tỉnh ủy Lào Cai.

Là hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn làm tốt công tác xây dựng môi đoàn kết nội bộ, là công đoàn viên xuất sắc, được nhận giấy chứng danh hiệu “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*” cấp tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. Được tặng bằng khen “*Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018 - 2019*” của chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Bằng khen “*Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và sáng tạo năm 2021*”, của Liên đoàn Lao động tỉnh.

### **3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục**

#### **a) Tài năng sư phạm**

##### **\* Nhà giáo mẫu mực, sáng tạo**

Trong 13 năm là giáo viên Tiểu học, tôi luôn say mê với công tác giảng dạy, tích cực tự học, tự bồi dưỡng, chủ động tiếp cận phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại, tiên phong trong đổi mới. Là cốt cán chuyên môn cấp thành phố, cấp tỉnh tham gia bồi dưỡng nhiều lượt giáo viên. Là tổ trưởng chuyên môn, tôi thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ và nhân rộng gương điển hình trong công



tác dạy học cũng như công tác chủ nhiệm. Bản thân tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Việt cho học sinh năng khiếu cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Năm học 2008 - 2009, công tác tại trường Tiểu học Tả Phời, một trường thuộc vùng khó khăn của thành phố. Bản thân luôn biến khó khăn thách thức thành cơ hội, thành động lực để giúp đỡ đồng nghiệp công tác tại vùng khó khăn, tận tụy bồi dưỡng học sinh tạo sự thay đổi lớn trong công tác xã hội hóa giáo dục cũng như giảng dạy và chất lượng giáo dục. 31/31 học sinh có vở sạch chữ đẹp và hoàn thành xuất sắc chương trình tiểu học được bậc trung học cơ sở nghiệm thu, đánh giá cao, 01 học sinh đạt giải nhất chữ đẹp cấp thành phố (*học sinh Hoàng Thị Xuân lớp 5 điểm trường Cóc*).

Năm 2003, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo Quyết định số 186/QĐ- KT ngày 5/8/2003 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; Năm 2007 đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo Quyết định số 260/QĐ - KT ngày 5/7/2007 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; Năm 2008 đạt giáo viên tiểu học dạy giỏi CCM cấp tỉnh giai đoạn 2007 - 2009 theo chứng nhận số 01/GVG - GDTH ngày 19/8/2008 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Năm 2012 được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực” năm học 2011- 2012.

*\* Nhà quản lý năng động, sáng tạo*

Từ năm 2009 - 2016 với vị trí là Phó hiệu trưởng, bản thân luôn làm tốt công tác tham mưu cho hiệu trưởng để tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, xây dựng cảnh quan trường lớp hiện đại. Quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn giúp đội ngũ có tay nghề cao, ứng dụng CNTT trong dạy và học một cách sáng tạo hiệu quả. Bản thân còn trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, thực hiện việc giảng dạy, và dạy mẫu một số chuyên đề có tính mới để bồi dưỡng giáo viên. Chất lượng giáo dục toàn diện tạo bước đột phá, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ trở thành là cờ đầu của tỉnh.

Năm 2016 đến năm 2020 với trách nhiệm là hiệu trưởng trường tiểu học Bắc Cường, tôi tập trung bồi dưỡng tư tưởng nhận thức đội ngũ trong tư duy đổi mới,

luôn chủ động trong khâu bồi dưỡng đội ngũ tiếp cận phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng được đội ngũ có phương pháp làm việc hợp tác, khoa học chuyên nghiệp. Chú trọng khâu làm mẫu, tạo động lực cho đội ngũ say mê, yêu nghề, thay đổi bản thân để tự chủ trong khâu tự học. Kết hợp với cải tạo cảnh quan, tạo dựng môi trường làm việc tốt nhất có thể, tư vấn hướng dẫn tổ chức các sân chơi, các hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút 100% học sinh tham gia. Huy động được nguồn lực thiết kế sân chơi bãi tập, sân bóng đá nhân tạo đầu tiên có trong trường tiểu học đạt tiêu chuẩn, có khán đài kiên cố, hệ thống cây bóng mát, cỏ thụ góp phần xây dựng trường học xanh hiện đại. Học sinh mạnh dạn tự tin và tham gia các sân chơi đạt kết quả cao. Chất lượng đào tạo sau 5 năm được khẳng định, chất lượng đại trà bền vững, chất lượng học sinh năng khiếu bút phá, xác lập nhiều kỷ lục mới. Trường Tiểu học Bắc Cường vượt lên tốp đầu của thành phố, thực sự uy tín về chất lượng trong nhân dân, thu hút học sinh học tại trường, giảm thiểu áp lực cho các trường lân cận. Có nhiều giải pháp sáng tạo trong việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia, huy động được các nguồn lực đồng hành cùng giáo dục, tạo sự đồng thuận cao từ nhân dân và chính quyền địa phương. Được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1997 - 2017. Năm học 2017 - 2018 được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện địa hóa và hội nhập Quốc tế. Năm học 2018 - 2019 đạt giải nhất cuộc thi "Tầm nhìn lãnh đạo trường Tiểu học" của Trường phòng Giáo dục và Đào tạo. Năm 2018 được nhận giấy khen của Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Lào Cai "Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện". Năm 2019 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2020 đến nay, với vị trí là hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, bản thân tiếp tục phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cốt cán, tạo dựng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nhân rộng tấm gương điển hình, triển khai công tác chuyển đổi số trong giáo dục để quản trị nhà trường cũng như sử dụng các phần mềm hiện đại trong dạy và học với kỹ nguyên số. Huy động mọi nguồn lực đầu



tư thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động hướng tới trường học hiện đại: Màn hình Led (là trường có màn hình Led đầu tiên của tỉnh), màn hình tương tác, thiết bị dạy học kết nối, thiết bị thông minh để thực hiện an toàn giao thông công trường. Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 với cách làm tiên quyết: Cùng giáo viên nghiên cứu thiết kế và dạy mẫu để bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn tự chủ trong dạy học, hướng cách dạy - cách học cho thầy và trò. Tổ chức ngày hội Open Day, viết thư gửi cha mẹ học sinh để động viên, truyền thông, mời tham gia học và chơi cùng còn để hiểu về đổi mới giáo dục và đồng hành cùng nhà trường và cùng học sinh trong các hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học gắn với thực tiễn, ... Đa dạng hóa hình thức học tập trong mùa dịch. Tích cực triển khai các nội dung tăng cường, xây dựng văn hóa giao tiếp, giáo dục giá trị sống, lòng biết ơn cho học sinh trong xu thế hội nhập. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ có chuyển biến rõ về việc giao tiếp tiếng Anh cũng như tham gia các sân chơi Quốc tế đạt nhiều kỷ lục mới. Có 05 học sinh lần đầu tiên của Tiểu học đạt chứng chỉ TOEFL. Xây dựng mô hình trường học xanh, trường học hạnh phúc với nhiều giải pháp sáng tạo. Trường đạt giấy khen điển hình trong chuyên đổi số của ban thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai. Đạt giải thưởng “Môi trường” năm 2021, Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2022. Được nhận cờ thi đua của chính phủ năm học 2021- 2022.

**b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ**

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

TT	Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì)	Cấp nghiệm thu, xếp loại	Năm nghiệm thu
1	Sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức nâng cao chất lượng phiên họp với cha mẹ học sinh tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ”.	Cấp Tỉnh	Năm 2016
2	Sáng kiến: “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Bắc Cường”.	Cấp Tỉnh	Năm 2019
3	Sáng kiến: “Biện pháp thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong thời kỳ công nghệ 4.0 vào dạy học theo hướng phát triển năng lực người học trong trường tiểu học”.	Cấp Tỉnh	Năm 2021

Sáng kiến: “*Một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức nâng cao chất lượng phiên họp với cha mẹ học sinh tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ*”, theo quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 19/1/2017 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh - đợt 1, năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi tới các trường tiểu học cũng như giáo viên chủ nhiệm trong việc đổi mới việc học với cha mẹ học sinh. Qua việc áp dụng sáng kiến đã đem lại hiệu ứng cao, tạo sự lan tỏa và có ảnh hưởng tốt tới người học. Cha mẹ học sinh được tham gia các hoạt động cùng giáo viên, không còn khoảng cách e dè khi phát biểu hoặc đề xuất ý kiến, nội dung và hình thức họp đa dạng, cha mẹ học sinh nắm bắt được nhiều thông tin, không khí họp thoải mái, sôi nổi. Điều quan trọng nhất là làm thay đổi được nhận thức của giáo viên trong việc đổi mới cách học và cha mẹ học sinh không còn có suy nghĩ học để “đóng góp”.

Sáng kiến: “*Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Bắc Cường*”, theo quyết định số 2840/QĐ-UBND, ngày 13/9/2019 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh - đợt 1, năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng tới công tác quản trị nhà trường. Giáo viên, học sinh được làm việc và học tập từng bước trong môi trường số. Khâu kiểm soát chất lượng tiện ích, khoa học, chính xác, nhanh. Qua việc áp dụng sáng kiến giúp cho nhà trường điều hành, quản trị, kiểm soát đồng bộ, giáo viên khai thác kho học liệu điện tử vào dạy học chuyên nghiệp hiện đại, kết nối đa chiều. Học sinh có nhiều hình thức học tập trong không gian không giới hạn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sáng kiến: “*Biện pháp thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong thời kỳ công nghệ 4.0 vào dạy học theo hướng phát triển năng lực người học trong trường tiểu học*” theo quyết định số 3542/QĐ-UBND, ngày 03/10/2021 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh - đợt 1, năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng tới các trường tiểu học, làm thay đổi nhận thức và sẵn sàng tiếp cận để đổi mới giáo dục. Các giải pháp tường minh, dễ áp dụng cho các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Qua việc áp dụng, kỹ năng của học sinh được phát triển. Học sinh có môi trường học tập đa dạng, kích thích được tư duy sáng tạo cho người học. Học sinh tạo ra được nhiều sản phẩm tiện ích và thu hút sự say mê, sáng tạo để khám phá để chinh phục tự nhiên đem lại lợi ích cho con người.

- *Giáo trình, sách chuyên khảo*

	<b>Tên giáo trình, sách chuyên khảo</b>	<b>Chủ biên hoặc tham gia</b>	<b>Năm xuất bản, phát hành</b>
1	Tài liệu Giáo dục STEM lớp 4	Chủ biên	Năm 2020
2	Tài liệu: Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán lớp 3	Chủ biên	Năm 2020

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế: Bài viết trên trên trang Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông Quốc tế: “Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ: Tự hào bằng vàng thành tích”. Đăng ngày 16/11/2021 trong bản tin văn hóa xã hội; Tạp chí Thiết bị Giáo dục: Nghiên cứu ứng dụng dạy học các phép tính với số tự nhiên ở lớp 3 theo phát triển năng lực”. Số 266, kỳ 1 tháng 6 năm 2022.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Bồi dưỡng được nhiều lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh, quốc gia.

<b>TT</b>	<b>Họ và tên học sinh</b>	<b>Môn thi, kì thi, Giải</b>	<b>Năm thi</b>
1	Phạm Tuấn Anh	Đạt giải nhất, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 5, môn Toán -Tiếng Việt.	Năm 2002
2	Nguyễn Thị Hiền	Đạt giải nhì, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 5, môn Toán -Tiếng Việt.	Năm 2002
3	Vũ Thị Thu Trang	Đạt giải nhì, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 5, môn Toán -Tiếng Việt.	Năm 2002
4	Nguyễn Tuấn Vũ	Đạt huy chương Bạc Toán Quốc Gia.	Năm 2007
5	Hồ Thị Thuận`	Đạt giải nhì kỳ thi cấp tỉnh.	Năm 2005
6	Lê Đức Anh	Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh	Năm 2006
7	Nguyễn Việt Hoàng	Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh	Năm 2001
8	Lê Quỳnh Anh	Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh	Năm 2001

- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi: Tại Trường tiểu học Bắc Cường, giúp đỡ giáo viên: Hoàng Vân Anh đạt giáo viên dạy giỏi ATGT cấp Quốc gia. Giáo viên: Vũ Thị Hoa, Phan Thanh Mười Hương, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Chín, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ giúp đỡ giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Nga, Đỗ Thu Thủy, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Nguyễn Thị Hải, Hà Thị Ánh, Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Phương, Hà Thanh Lệ, Phạm Thị Khánh Sơn, Vũ Thị Duyên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.



**c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận**

- Số năm đạt chiến sĩ thi đua: 17 năm chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 2018).

Năm	Danh hiệu thi đua	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2010	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 143/QĐ - UBND ngày 11/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2011	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2264/QĐ - UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2012	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 1794/QĐ - UBND ngày 27/6/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2013	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2412/QĐ - UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2014	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2185/QĐ - UBND ngày 25/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2015	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 1731/QĐ - UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2016	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2450/QĐ - UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2017	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh	Quyết định số: 2514/QĐ-UBND ngày 11/17/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
2018	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2625/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh	Quyết định số: 3210/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
2019	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2516/QĐ - UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2020	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số: 2883/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2021	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.
2022	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2012	Bằng khen	Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2016	Bằng khen	Quyết định số 288/QĐ-TU ngày 24/6/2011 của Bí thư tỉnh ủy Lào Cai.
2018	Bằng khen	Quyết định số: 2953/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
2019	Bằng khen	Quyết định số 374/QĐ-LĐLĐ ngày 2/8/2019 của chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai.



2019	Bằng khen	Quyết định số: 1521/QĐ-TTg ngày 05/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2022	Bằng khen	Quyết định số 1064/QĐ - LĐLĐ ngày 9/6/2022 của BCH LĐLĐ tỉnh.

***d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, với ngành và xã hội***

Bản thân là nhà giáo mẫu mực, sống chân thành, giản dị, thân thiện với mọi người. Khiêm tốn học hỏi để thay đổi bản thân, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết. Yêu thương học trò, quý trọng đồng nghiệp và cha mẹ học sinh, nhân dân.

Trong công việc luôn tiên phong, gương mẫu, tích cực tự học để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm chăm lo cho đời sống đội ngũ, tạo dựng môi trường tốt nhất cho giáo viên và học sinh đam mê sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân. Trong cuộc sống luôn cởi mở tạo sự gần gũi với đồng nghiệp với học sinh, cha mẹ học sinh, tạo được uy tín trong nhân dân và đội ngũ, được học sinh yêu mến. Với ngành là cốt cán chuyên môn, có phương pháp kỹ thuật giảng dạy và quản trị nhà trường khoa học, đổi mới.

***đ) Đóng góp xây dựng đơn vị***

Là giáo viên tiểu học đầu tiên của trường tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh, tạo dựng được phong trào thi đua học tập của học sinh, thu hút được học sinh về học tập tại trường ngày càng đông. Thường xuyên chia sẻ phương pháp, kỹ thuật dạy học với đồng nghiệp để nhân rộng gương điển hình trong tập thể sư phạm nhà trường. Có uy tín cao với đồng nghiệp trong việc thiết kế bài giảng tham gia các sân chơi của ngành và công tác hội giảng các cấp của nhà trường.

Với vị trí phó hiệu trưởng nhà trường, bản thân đã tham mưu cải tạo cảnh quan xây dựng vườn cây ăn quả, khuôn viên cảnh quan nhà trường, làm nhà sinh hoạt tập thể, ... từ mọi nguồn lực. Tham gia quản lý chỉ đạo chuyên môn nhà trường tạo bước đột phá về bồi dưỡng đội ngũ tiến bộ về chuyên môn. Đồng nghiệp và bản thân tham gia các hội thi các cấp đạt giải cao, nâng cao chất lượng giáo dục. Học sinh được tham gia các sân chơi phát huy được năng lực bản thân. Xây dựng được uy tín, thương hiệu nhà trường về chất lượng giáo dục toàn diện.

Với vị trí hiệu trưởng: Xây dựng trường tiểu học Bắc Cường trở thành trường tốp đầu của thành phố có đội ngũ làm việc khoa học chuyên nghiệp, đột phá về chất lượng giáo dục toàn diện cả thầy và trò. Chất lượng các sân chơi, chất lượng sau 5 năm đào tạo, chất lượng học sinh đỗ các trường Lê Quý Đôn, Lý Tự Trọng đạt tỉ lệ cao. Cảnh quan khuôn viên, các hoạt động, các sân chơi tạo bước đột phá. Là trường đầu tiên có sân bóng đá nhân tạo đạt tiêu chuẩn, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, được nhận cờ thi đua của Tỉnh, Cờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường thực sự có uy tín với nhân dân; Xây dựng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ có thiết bị dạy và học hiện đại. Trường đầu tiên có màn hình Led ngoài trời để tổ chức các hoạt động gắn với công nghệ số. Triển khai công tác chuyển đổi số với một số lĩnh vực trọng điểm, điển hình ứng dụng trong quản trị và dạy học hiện đại, Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ, các sân chơi quốc tế, xác lập nhiều kỷ lục về các sân chơi quốc tế. Triển khai tốt CTGDPT 2018 với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo được các cấp, ngành đánh giá cao. Bước đầu triển khai thí điểm các sân chơi mới. Lần đầu tiên trường có 05 học sinh đạt chứng chỉ TOEFL. Trường Hoàng Văn Thụ là điển hình để các trường trong toàn quốc đến thăm và học tập. Trong những năm qua, trường thường xuyên đón các đoàn cán bộ, giáo viên đến từ các huyện trong tỉnh, các tỉnh trong cả nước đến thăm và học tập.

- Thành tích của đơn vị trong 2 năm liên kế năm đề nghị:

TT	Năm học	Tên danh hiệu đạt được Quyết định số (ngày, tháng, năm)	Cấp ký quyết định
1	2020 - 2021	Tập thể LĐXS, QĐ số 3475/QĐ - UBND ngày 27/9/2021.	Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
2	2021 - 2022	Cờ thi đua của Chính phủ, QĐ số 1330/QĐ -TTg CP ngày 07/11 /2022	Thủ tướng Chính phủ.
		Giải thưởng Môi Trường theo Quyết định số 1695/QĐ-BTN&MT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
		Bằng khen theo Quyết định số 1701/QĐ- BTN&MT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cốc Lều, ngày 06 tháng 02 năm 2023  
Người viết báo cáo



**Nguyễn Thị Lan Anh**

**XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



**Phạm Thị Nhung**

